

V/v góp ý hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Vận tải hàng không Tre Việt tại Cảng hàng không Phù Cát, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Dự án vận tải hàng không Tre Việt tại Cảng hàng không Phù Cát, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định đã được Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 836/QĐ-TTg ngày 09/7/2018; phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1014/QĐ-TTg ngày 14/8/2019.

Phúc đáp Công văn số 2138/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 15/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc có ý kiến thẩm định hồ sơ chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Vận tải hàng không Tre Việt tại Cảng hàng không Phù Cát; sau khi nghiên cứu, UBND tỉnh Bình Định có ý kiến như sau:

1. Về đánh giá việc đáp ứng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường: Dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có ý kiến tại Văn bản số 2592/BTNMT-KHTC ngày 04/6/2019.

2. Về đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội, tác động lan tỏa của dự án đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh:

Trong những năm gần đây, thực hiện công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, cả nước nói chung và Bình Định nói riêng đã có bước phát triển mạnh mẽ về đầu tư, thương mại, vận tải và du lịch. Trong đó, hàng không có vai trò quan trọng góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Việc Công ty cổ phần hàng không Tre Việt tăng quy mô sẽ đáp ứng nhu cầu vận tải, đi lại của các doanh nghiệp, nhà đầu tư, công chức, viên chức, du khách và nhân dân. Riêng tỉnh Bình Định đang là điểm đến hấp dẫn đối với nhà đầu tư và du khách, việc tăng quy mô tàu bay của Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt càng thêm ý nghĩa. Dự án đã và đang đóng góp rất tích cực vào việc phát triển dịch vụ, du lịch, thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định, khu vực miền Trung và cả nước.

3. Về thực hiện các yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư số 1014/QĐ-TTg ngày 14/8/2019 (tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính (Văn bản số 6722/BTC-ĐT ngày 12/6/2019), Bộ Quốc phòng (Văn bản số 6371/BQP-TM ngày 17/6/2019), Bộ Công an (Văn bản số 1754/BCA-ANKT ngày 27/6/2019) và các cơ quan liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện dự án):

UBND tỉnh Bình Định đã yêu cầu nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ để thực hiện thủ tục xin điều chỉnh dự án đầu tư và hồ sơ cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không theo đúng quy định của pháp luật. Cùng với đó, tỉnh Bình Định đã phối hợp với Cảng vụ miền Trung để giám sát và tiếp nhận các chuyến bay do hãng hàng không Bamboo Airways khai thác đường bay phục vụ cho nhu cầu đi lại của người dân tại Sân bay Phù Cát, sân bay được dùng chung cả mục đích dân sự và quân sự.

UBND tỉnh Bình đã lấy ý kiến Bộ Giao thông Vận tải về tính khả thi và sự phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch phát triển lĩnh vực hàng không dân dụng. Đồng thời hiện nay, tại sân bay Phù Cát tỉnh Bình Định, hãng hàng không Bamboo Airways là hãng bay có quy mô khai thác mạng bay lớn, tất cả các chuyến bay đi và đến luôn đảm bảo an toàn, an ninh, tạo niềm tin cho hành khách. Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, UBND tỉnh Bình Định đã thường xuyên kiểm tra, giám sát Nhà đầu tư thực hiện đúng các cam kết trong hồ sơ dự án. Sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận điều chỉnh dự án đầu tư, Bamboo Airways đã tiến hành các thủ tục xin cấp lại Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không theo quy định tại Nghị định số 92/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không và Nghị định số 89/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 92/2016/NĐ-CP.

Theo hồ sơ dự án, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần 10 ngày 05/02/2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định cấp, vốn điều lệ của công ty là 10.500 tỷ đồng; Công ty có phương án huy động vốn cụ thể để triển khai dự án. Hồ sơ đã đánh giá được sự hiệu quả của dự án tại thời điểm năm 2028 với quy mô khai thác 100 tàu với lợi nhuận 570 triệu Đô la Mỹ.

### 3. Kết luận:

UBND tỉnh Bình Định thống nhất các nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Vận tải hàng không Tre Việt tại Cảng hàng không Phù Cát, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Việc nâng quy mô đội tàu bay của Bamboo Airways sẽ tăng nguồn cung vận tải hành khách, đáp ứng được nhu cầu phát triển du lịch, dịch vụ ngày một cao; nhất là những hãng hàng không có lợi thế kết nối với chuỗi cơ sở nghỉ dưỡng cùng hệ thống như Hãng hàng không Tre Việt.

Trên đây là ý kiến của UBND tỉnh Bình Định về hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án vận tải hàng không Tre Việt tại Cảng hàng không Phù Cát, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tổng hợp, thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, GTVT;
- BCH Quân sự tỉnh;
- UBND huyện Phù Cát;
- Cảng hàng không Phù Cát;
- CVP, PVP KT;
- Lưu VT, K1, K19.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Phi Long**